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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 4/2563 

วันที่ 14 เมษายน 2563 
ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารอ านวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

ผู้มาประชุม 
๑. ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๒. ดร.ทินกร  น าบุญจิตต์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
๔. ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
๕. ผศ.ดร.สารุ่ง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
๖. รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยล าพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. ดร.นิพนธ์ ค าพา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. รศ.ดร.บุญวัฒน ์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. ดร.พิสิฏฐ ์ โคตรสุโพธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. รศ.ดร.วรรณวด ี ม้าล าพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. พล.ต.ท.วุฒ ิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๓. ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๔. ผศ.ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๕. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๖. อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี 

ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๑๗. รศ.ว่าที ่ร.ต.สกล   แก้วศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์ 

ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๑๘. ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๑๙. อ.ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๒๐. อ.นิมิต  วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๒๑. ผศ.ดร.เสริมศักดิ์ อาษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๒๒. ว่าที่ ร.ต.อภิสิทธิ ์ ชัยมัง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๒๓. ผศ.ดร.กรวีร ์ ชัยอมรไพศาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๒๔. ผศ.ดร.ชาตรี  มณีโกศล รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชมุฉบับน้ีแล้ว 
ในการประชมุ ครั้งท่ี 5/2563 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 

๕ 



๒ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายนราธิป  ปากหวาน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางสาวมนสิชา รัตนกิจ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางสาวปราณิศา จันทร์มา ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕. นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๖. ว่าที่ร้อยตรีโกศล แสงงาม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๗. นายอุดมศักดิ์ ปัญญาอินทร์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๘. ผศ.เกษรา ปัญญา ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล 
๙. อ.อ านาจ โกวรรณ ผู้อ านวยการส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
๑๐. นายมารุต เปี่ยมเกตุ หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
๑๑. นายเจนณรงค์ สุวรรณะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 

กองอาคารและสถานที่ ส านักงานอธิการบดี 
๑๒. นายอนันต์ หมูฝั้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 

กองอาคารและสถานที่ ส านักงานอธิการบดี 
 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

ดร.สว่ำง ภู่พัฒน์วิบูลย์ นำยกสภำมหำวิทยำลัย กล่ำวเปิดประชุม และด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบ
วำระกำรประชุม ดังนี้  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
 ๑.๑ เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม 
  

นำยกสภำมหำวิทยำลัย แจ้งที่ประชุมว่ำ ด้วยขณะนี้ประเทศไทยก าลังประสบปัญหาการระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) รวมทั้งภาครัฐได้มีการก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือควบคุม
และป้องกันวิกฤตการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่าดังกล่าว จึงส่งผลกระทบต่อการจัดประชุม  
สภามหาวิทยาลัยและการประชุมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ฉบับที่ 74/2557 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557  

ดังนั้น การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้จึงมีความจ าเป็นต้องท าการประชุมในการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยขอความร่วมมือที่ประชุมเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 1) กรรมการคนใดประสงค์จะให้
ความคิดเห็นขอให้ยกมือเพ่ือขออนุญาต 2) ระหว่างที่มีกรรมการคนอ่ืนให้ความคิดเห็นขอให้กรรมการคนอ่ืน ๆ 
ปิดไมโครโฟนของตนเอง และเปิดไมโครโฟนของตนเมื่อต้องการเสนอความคิดเห็นเท่านั้น 3) ขอความร่วมมือ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคนปิดโทรศัพท์มือถือระหว่างการประชุม 4) เนื่องจากเป็นการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ จึงมีความจ าเป็นต้องการบันทึกภาพและเสียงขณะประชุมไว้เป็นหลักฐานต่อไป 
  



๓ 
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  มติสภามหาวิทยาลัย 
   รับทราบ  
 
 ๑.๒ เรื่องแจ้งของมหาวิทยาลัย 
  
 - ไม่มี -  

 
๑.๓ เรื่องแจ้งของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
 1.3.1 ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 3 วันที่ 6 มีนาคม 2563 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดท าข่าวสาร 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 วันที่ 6 มีนาคม 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพ่ือเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรม และมติสภามหาวิทยาลัยที่เป็นประเด็นส าคัญให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
และผู้ที่สนใจได้รับทราบ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.1 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
   รับทราบ 
   
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 
 2.1 รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2563 วันที่ 6 มีนาคม 2563 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุมว่า ด้วยส านักงานสภามหาวิทยาลัยจัดท ารายงาน 
การประชุมครั้งที่ 3/2563 วันที่ 6 มีนาคม 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารรายงาน 
การประชุม น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

1. หน้า 16 บรรทัดที่ 6 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ  
จากเดิม “วิทยาศาสตร์บัณฑิต...” 
เป็น “วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต...” 

2. หน้า 18 บรรทัดที่ 6 เพ่ิมเติมข้อความ ดังนี้ 
จากเดิม “ขอรายงานนายกสภามหาวิทยาลัย...” 
เป็น “ขอรายงานรายนามนายกสภามหาวิทยาลัย...” 

3. หน้า 18 บรรทัดที่ 21 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
จากเดิม “....ซึ่งเป็นการปกป้องสิทธิ์ของตน...” 
เป็น “....ซ่ึงจึงเป็นการปกป้องสิทธิ์ของตน...” 



๔ 
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4. หน้า 19 บรรทัดที่ 13 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
จากเดิม “....ซึ่งหากจะให้พิจารณาเรื่องนี้ในตอนนี้...” 
เป็น “....ซึ่งหากจะให้พิจารณาเรื่องนี้ในตอนขณะนี้...” 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2563 วันที่ 6 มีนาคม 2563 ตามท่ีแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 
 - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  
 ๔.๑   พิจารณาเรื่องนโยบาย 

 
  - ไม่มี - 

 
๔.๒   พิจารณาเรื่องการศึกษา 
 
 4.2.1 การอนุมัติให้ปริญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ปีการศึกษา 2562 ครั้งท่ี 3/2563 
 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุมว่า ด้วยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ได้พิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาครบถ้วน 
ตามหลักสูตรแล้ว ในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 จ านวน 2,393 คน ซึ่งเป็น
การด าเนินการตามความในมาตรา ๒๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้ 

ส าเร็จการศึกษา วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 ระดับปริญญาโท 2 คน 
 ระดับปริญญาตรี 2,391 คน 

   รวม 2,393 คน 
 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยโดยส านักทะเบียนและประมวลผล จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ให้ปริญญาตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข ๔.๒.1 น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

 
  



๕ 
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 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. นายกสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อคิดเห็นว่าจ านวนนักศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 และ

อันดับ 2 มีค่อนข้างมาก จะมีแนวทางแก้ไขปัญหาและควบคุมคุณภาพเกี่ยวกับการพิจารณาระดับผลการศึกษา
อย่างไรที่จะท าให้นักศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยมมีคุณภาพอย่างแท้จริง 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อสังเกตว่า นักศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยมนั้น ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ซึ่งเป็นไปได้หรือไม่ที่เป็น
นักศึกษาจากโครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ เนื่องจากนักศึกษาโครงการนี้ค่อนข้างเก่ง  มีคุณภาพ 
และเป็นนักศึกษาที่ได้รับทุน จึงไม่แปลกที่จะมีจ านวนนักศึกษาได้รับเกียรตินิยมจ านวนมาก  

3.  รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศรีวิชัยล าพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   
ให้ข้อคิดเห็นว่า ปัญหาน่าจะเกิดจากระบบการให้เกรดนักศึกษา เนื่องจากภายหลังมีการแก้ไขการให้เกรดนักศึกษา
เพ่ิมขึ้นอีก 0.5 ในขณะนี้เกณฑ์การได้เกียรตินิยมยังเท่าเดิม จึงประสบปัญหาเดียวกันทุกมหาวิทยาลัย  ดังนั้น 
หากจะแก้ไขควรแก้ไขท้ังระบบ 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ม้าล าพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อคิดเห็นว่า ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและเกณฑ์การประเมินผลผู้เรียนมาโดยตลอด 
จนในภายหลังมีการก าหนดคะแนนสอบ 85 ขึ้นไปมีสิทธิ์ได้ A คะแนนสอบระหว่าง 74 – 84 ได้ B เป็นต้น 
ดังนั้น ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับมาตรฐานและคุณภาพเครื่องมือการวัดผลของอาจารย์ผู้สอน อีกประการหนึ่งที่เห็นว่า
อาจมีส่วนเกี่ยวข้อง คือ นโยบายของรัฐบาลซึ่งในอดีตจะมีเงินประจ าต าแหน่งให้แก่เกียรตินิยมซึ่งอาจจะท าให้
จ านวนนักศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยมค่อนข้างน้อยเพราะต้องเป็นผู้ที่เก่งและมีคุณภาพพอที่จะได้เกียรตินิยม
อันดับ 1 และอันดับ 2 อย่างแท้จริง 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารุ่ง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ให้ข้อสังเกตว่า จ านวนผู้ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 และอันดับ 2 มีค่อนข้างมาก 
และโดยส่วนใหญ่เป็นสายครุศาสตร์ ซึ่งต้องยอมรับว่าสายครุศาสตร์ได้เด็กนักเรียนที่ มีผลการเรียนดี 
เข้ามาศึกษาต่อ แต่ก็น่าเป็นที่สังเกตว่าเพราะเหตุใดถึงมีจ านวนที่สูงมาก หากคิดเป็นร้อยละในภาพรวม เกียรติ
นิยมอันดับ 1 และอันดับ 2 ของคณะครุศาสตร์ อยู่ที่ 26.87 ควรกลับไปพิจารณาตรวจสอบว่านักศึกษาที่ได้รับ
เกียรตินิยมนั้น หากรายวิชาภาษาอังกฤษได้รับคะแนนเฉลี่ย 4 ก็สามารถยอมรับได้ ว่านักศึกษามีคุณภาพ  
และต้องการทราบว่านักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด จ านวน 2,393 คน คิดเป็นร้อยละเท่าใดจากจ านวน
นักศึกษาทั้งหมด 

6. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก 
ผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ให้ข้อคิดเห็น ดังนี้ 1) นักศึกษาคณะครุศาสตร์นั้น ต้องมีผลการเรียนของการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน 3.00 ขึ้นไป ถึงจะสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์ได้ ดังนั้น พ้ืนฐานของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
จึงเป็นเด็กที่เก่ง 2) การเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์เป็นการกระจายไปเรียนในทุกคณะ อาจารย์จึงไม่
สามารถปล่อยเกรดให้นักศึกษาได้ 3) บัณฑิตคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สอบบรรจุเข้ารับ
ราชการได้เป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ โดยจ านวนครึ่งหนึ่งของบัณฑิตทั้งหมดสามารถสอบบรรจุเป็นครูคืนถิ่นได้ 
อย่างไรก็ตาม ในฐานะคณบดีจะพยายามพัฒนาระบบและคุณภาพการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา ทั้งสถานที่ 
ฝึกประสบการณ์ อาจารย์นิเทศ และการพิจารณาคะแนนเฉลี่ยจากสถานฝึกประสบการณ์ รวมถึงกรรมการประจ า
คณะครุศาสตร์จะมีการพิจารณาตรวจสอบการให้คะแนนเฉลี่ยของอาจารย์อย่างจริงจัง 
  



๖ 
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7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ อาษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
ให้ข้อคิดเห็นว่า เมื่อพิจารณาตามความยากง่ายของศาสตร์กับจ านวนนักศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยมในศาสตร์นั้น ๆ 
ตัวเลขค่อนข้างสมเหตุสมผลยอมรับได้ และเชื่อมั่นว่านักศึกษาคณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่นั้นมีคุณภาพจริง และการพิจารณาให้คะแนนเฉลี่ยของแต่ละคณะค่อนข้างมีคุณภาพ 

8. ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อคิดเห็น ดังนี้ 1) จ านวนนักศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยมเมื่อเทียบกับนักศึกษาทั้งหมด คิดเป็น
ร้อยละ 21 ถือเป็นเรื่องปกติของทุกมหาวิทยาลัย 2) ตามที่คณบดีคณะครุศาสตร์ได้ให้ข้อมูลว่านักเรียน 
ที่สนใจเข้าศึกษาต่อคณะครุศาสตร์นั้นเป็นเด็กที่เก่ง ซึ่งข้อมูลตรงกับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เช่นกัน  
3) รูปแบบการเรียนการสอนเปลี่ยนแปลงไป ท าให้นักศึกษามีพัฒนาการและความรู้ที่ดีขึ้นกว่าสมัยก่อน
ค่อนข้างมาก ดังนั้น สิ่งที่ควรพิจารณาควบคู่ไปกับเกรดเฉลี่ยที่มหาวิทยาลัยให้ไปนั้น คือ บัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาไปแล้วสามารถสอบบรรจุหรือท างานในภาคส่วนต่าง ๆ และสร้างชื่อเสียงกลับมาให้กับมหาวิทยาลัย
อย่างไร  

9. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ม้าล าพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับสภามหาวิทยาลัยและสังคม มหาวิทยาลัยควรมีระบบ
การติดตามบัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยม ว่าได้ท างานท่ีใด รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

1. อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 จ านวน 2,393 คน ตามบัญชีรายชื่อที่น าเสนอ 

2. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการติดตามการมีงานท าของบัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยม
อันดับ 1 และอันดับ 2 รวมถึงศึกษาข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อไป 

 
๔.๒.2 การขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(สมอ. 08) 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุมว่า ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มีความประสงค์ขออนุโลม
สัดส่วนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 จากเดิม 3 คน คงเหลือ 2 คน ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 และสภาวิชาการ
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุโลม
สัดส่วนอาจารย์ฯ ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป นั้น  
 ดังนั้น จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 จากเดิม 3 คน คงเหลือ 2 คน ต่อไป 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.2 น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
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 มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบการขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 จากเดิม 3 คน 
คงเหลือ 2 คน 

 
๔.๓  พิจารณาแต่งตั้ง 

 
4.3.1 พิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุมว่า ด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
จ านวนสองคน ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่งสามปี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัย จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ซึ่งคัดเลือก
กันเอง) จ านวน ๒ คน เพ่ือแต่งตั้ง เป็นกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.3.๑ 

 จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอให้ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ และรองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ม้าล าพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 พิจำรณำเลือกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ไปเป็นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ   
ในคณะกรรมกำรกองทุนพัฒนำบุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ จ ำนวน ๒ รำย ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ม้าล าพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
4.3.2 แต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการ 

ในคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

 ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็น
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ออกจากห้องประชุม  
  



๘ 

 

| ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลำง สร้ำงสรรค์ผลงำน มุ่งสู่คุณภำพ 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุมว่า ด้วยประธานกรรมการ ที่แต่งตั้งจากกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการ ที่แต่งตั้งจากหัวหน้าภาควิชาจ านวนสองคน และจากคณาจารย์
ประจ าในคณะจ านวนสองคน ในคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563  
 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรา 18 (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. 2547 และข้อคับคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าคณะและการจัดระบบ
บริหารงานในคณะ พ.ศ. 2559 ข้อ 7 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยจึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.2 น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณา 

 จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
เสนอให้ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   
เป็น ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

 อนุมัติให้แต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการ ในคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
จ านวน 7 ราย รายละเอียดตาม (ร่าง) ค าสั่งที่น าเสนอ ดังนี้ 

1. ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็น ประธานกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักสทิธิ์ ปัญโญใหญ่ หัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
เป็น กรรมการ 

3. อาจารย์ ดร.สุพรรณิการ์ กล่อมจอหอ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลย ี
และพัฒนาการเกษตร 
เป็น กรรมการ 

4. รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ศุภชัย ศรีธิวงค์ คณาจารย์ประจ า 
เป็น กรรมการ 

5. อาจารย์อภิรดา พรปัณณวิชญ์ คณาจารย์ประจ า 
เป็น กรรมการ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตถ์ อัจฉริยมนตรี รองคณบดี 
เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

7. นางอรพินทร์ นาค า หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี  
ซึ่งจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง ในวันที่ 7 มีนาคม 2566 
 
 จากนั้น ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้เข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่อไป
ตามปกติ  
 



๙ 

 

| ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลำง สร้ำงสรรค์ผลงำน มุ่งสู่คุณภำพ 

4.3.3 แต่งตั้งกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอท่ีประชุมว่า ด้วยกรรมการ ที่แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสี่คน 
ในคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะครบวาระการด ารงต าแหน่งสามปี ในวันที่  
5 เมษายน 2563 
 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรา  ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าคณะและ 
การจัดระบบบริหารงานในคณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 7 และข้อ 10 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยจึงน าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ ในส่วนที่แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข ๔.3.3 น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

 อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมกำรจำกผู้ทรงคุณวุฒิ  ในคณะกรรมกำรประจ ำคณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ จ านวน 4 ราย รายละเอียดตาม (ร่าง) ค าสั่งที่น าเสนอ ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็น กรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็น กรรมการ 

3. ดร.แววดาว ลิ้มเล็งเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็น กรรมการ 

4. ดร.กษิต พิสิษฐ์กุล ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็น กรรมการ 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละสามปี ซึ่งจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง ในวันที่ 5 เมษายน 2566 

 
4.3.4 แต่งตั้งกรรมการประจ าส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

 
 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้ออกจากห้องประชุม  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอท่ีประชุมว่า ด้วยกรรมการ ที่แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสี่คน 
ในคณะกรรมการประจ าส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่งสามปี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 
2563 
 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรา  ๑๘ (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าสถาบัน ส านัก และ
การจัดระบบบริหารงานในสถาบัน ส านัก พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 10 อธิการบดีจึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
แต่งตั้งกรรมการประจ าส านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ในส่วนที่แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข ๔.3.4 น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

 



๑๐ 

 

| ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลำง สร้ำงสรรค์ผลงำน มุ่งสู่คุณภำพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
 อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมกำร จำกผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ 

จ านวน 4 ราย รายละเอียดตาม (ร่าง) ค าสั่งที่น าเสนอ ดังนี้ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญวัฒน์ อัตชู ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เป็น กรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เป็น กรรมการ 
3. นายเดชนะ สิโรรส ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เป็น กรรมการ 
4. นายวุฒิพล คล้ายทิพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เป็น กรรมการ 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละสามปี ซึ่งจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 
 
 จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้ที่มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย ไดเ้ข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่อไปตามปกติ  
 

4.3.5 แต่งตั้งกรรมการประจ าส านักหอสมุด 
 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุมว่า ด้วยกรรมการ ที่แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 

สี่คน ในคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุด ไดค้รบวาระการด ารงต าแหน่งสามปี เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓  
ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรา  ๑๘ (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าสถาบัน ส านัก และ
การจัดระบบบริหารงานในสถาบัน ส านัก พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 10 อธิการบดีจึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
แต่งตั้งกรรมการประจ าส านักหอสมุด ในส่วนที่แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 
๔.3.5 น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

 อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมกำร จำกผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักหอสมุด จ านวน 4 ราย 
รายละเอียดตาม (ร่าง) ค าสั่งที่น าเสนอ ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์ทัศนา สลัดยะนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็น กรรมการ 

2. นางกมลวรรณ เปรมเกษม  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็น กรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   
เป็น กรรมการ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพจน์ วรีพลิน  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
เป็น กรรมการ 



๑๑ 

 

| ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลำง สร้ำงสรรค์ผลงำน มุ่งสู่คุณภำพ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละสามปี ซึ่งจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 

 
4.3.6 แต่งตั้งกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุมว่า ด้วยกรรมการ ที่แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ   

ในคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่งสามปี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 
๒๕๖๓  

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรา  ๑๘ (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าสถาบัน ส านัก และ
การจัดระบบบริหารงานในสถาบัน ส านัก พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 7 (2) อธิการบดีจึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
แต่งตั้งกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ในส่วนที่แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข ๔.3.6 น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

 อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมกำร จำกผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมกำรประจ ำสถำบันวิจัยและพัฒนำ จ านวน  
4 ราย รายละเอียดตาม (ร่าง) ค าสั่งที่น าเสนอ ดังนี้ 

1. ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็น กรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณดี ม้าล าพอง  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็น กรรมการ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.นิสิต พันธมิตร  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็น กรรมการ 

4. นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็น กรรมการ 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละสามปี ซึ่งจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง ในวันที่ 5 เมษายน 2566 
 

4.3.7 แต่งตั้งกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุมว่า ด้วยกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จะครบวาระการด ารงต าแหน่งสามปี ในวันที่ 5 เมษายน 2563 
ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 18 (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าคณะและการจัดระบบบริหารงานในคณะ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 7 อธิการบดีจึงน ารายชื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งกรรมการประจ า 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.3.7 จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณา 

 



๑๒ 

 

| ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลำง สร้ำงสรรค์ผลงำน มุ่งสู่คุณภำพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
 อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 4 ราย รายละเอียด

ตาม (ร่าง) ค าสั่งที่มหาวิทยาลัยน าเสนอ ดังนี้ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เป็น กรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิต ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เป็น กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ เลิศทัศนีย์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เป็น กรรมการ 
4. นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เป็น กรรมการ 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละสามปี ซึ่งจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง ในวันที่ 5 เมษายน 2566 

 
๔.๔ พิจารณาเรื่องการออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ 

 
 4.4.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ พ.ศ. .... 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุมว่า ด้วยขณะนี้ประเทศไทยก าลังประสบปัญหาการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) รวมทั้งภาครัฐได้มีการก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือควบคุมและ
ป้องกันวิกฤตการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่าดังกล่าว จึงส่งผลกระทบต่อการจัดประชุม 
สภามหาวิทยาลัยและการประชุมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
 ดังนั้น เพ่ือให้การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่อง  
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบกับเพ่ือให้สอดคล้อง
กับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เรื่อง การประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
มหาวิทยาลัยจึงขอน าเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ 
พ.ศ. .... ต่อสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.1 น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
1) ไม่ควรเขียนเป็นข้อบังคับฯ ฉบับใหม่ เนื่องจากค่อนข้างยุ่งยากและมีรายละเอียดค่อนข้างมาก แต่ควรน า
เรื่องของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปเพ่ิมเติมไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยท าในลักษณะแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับเดิม โดยให้ระบุค านิยาม 
ของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบุให้ชัดเจนว่าจะใช้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ ในกรณีที่



๑๓ 

 

| ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลำง สร้ำงสรรค์ผลงำน มุ่งสู่คุณภำพ 

นายกสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร และการประชุมนี้ให้ใช้กับการประชุมของกรรมการหรืออนุกรรมการ 
ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งด้วย และในรายละเอียดของการปฏิบัติที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับให้เขียนว่า ทั้งนี้  
ในการประชุมหมวดที่ไม่ได้เขียนระบุไว้ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 
74/2557 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย    

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารุ่ง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ให้ข้อคิดเห็นว่า ไม่ควรยกร่างฉบับใหม่ขึ้นมา แต่ควรแก้ไขเพ่ิมเติมในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2559 โดยเพ่ิมหมวดการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหากยกร่างใหม่เช่นนี้ท าให้รายละเอียดตกหล่นไปค่อนข้างมาก เช่น การปฏิบัติงาน
ของผู้ช่วยเลขานุการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม การประชุมลับ เป็นต้น 

3. รองศาสตราจารย์  ดร.บุญวัฒน์ อัตชู  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   
ให้ข้อเสนอแนะว่า เนื่องจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น จะมีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ 
ของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิด
จากการบันทึกดังกล่าวในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น ควรค านึงถึงมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นส าคัญ  

4. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้ข้อมูลเสนอแนะ
เพ่ิมเติมว่า การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป หากที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าจะยังคงเป็นการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เช่นเดิม นายกสภามหาวิทยาลัยจะต้องเป็นผู้ก าหนดและแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จึงจะใช้การประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

5. พลต ารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความคิดเห็นว่า 
ควรจัดท าเป็นฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2559 ซึ่งง่ายและสะดวกต่อการด าเนินการที่สุด เนื่องจากประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 
74/2557 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บังคับใช้อยู่แล้ว 

6. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า ให้ข้อคิดเห็นว่า 
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นจะเป็นเฉพาะกรณีท่ีจ าเป็นเท่านั้น การประชุมนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
มาประชุมในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อได้พบปะและอ่านเอกสาร ตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ เป็นต้น ขอตั้งข้อสังเกตว่า
หากแก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย เป็นหมวดปกติทั่วไป แสดงว่าในการประชุมแต่ละครั้ง
เป็นอ านาจของนายกสภามหาวิทยาลัยจะที่เลือกใช้ว่าเป็นการประชุมรูปแบบปกติ หรือเป็นการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ใช่หรือไม่ หรือจะแยกเป็นข้อบังคับเฉพาะแล้วระบุบทบัญญัติว่า บทบัญญัติใดที่ไม่ได้บัญญัติ 
ในข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
โดยอนุโลม เป็นต้น  

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

1. อนุมัติให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563   

2. มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข โดยให้นางอรวรรณ ชยางกูร และรองศาสตราจารย์ ดร.บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ช่วยพิจารณาตรวจสอบก่อนน าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนาม
ต่อไป 



๑๔ 

 

| ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลำง สร้ำงสรรค์ผลงำน มุ่งสู่คุณภำพ 

๔.๕ พิจารณาเรื่องงบประมาณและการเงิน 
 

- ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
- ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
 

6.1 ความคืบหน้ากรณีการขอรับข้อมูลข่าวสารทางราชการ  
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 
ของอาจารย์ ดร.จุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์ 

 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อาษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า สอบถาม  
ที่ประชุมว่า ด้วยอาจารย์ ดร.จุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์ ได้มีหนังสือถึงตนโดยให้ตอบกลับภายในเจ็ดวัน ดังนั้น  
ตนจึงต้องการทราบว่าทางมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการไปถึงขั้นตอนใดแล้วอย่างไร  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อมูลว่า ทางมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการไปพิจารณาและ
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว เพียงแต่จะต้องเป็นการประชุมลับ ซึ่งยังไม่สามารถกระท าได้ในขณะนี้ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ  
 

6.2 มาตรการและแนวทางการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า Coronavirus (2019-nCov) 

 
 อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า สอบถามว่า ผู้บริหารมีมาตรการ
และแนวทางการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาและบุคลากรในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
Coronavirus (2019-nCov) อย่างไร เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจต่อไป เช่น การประกันสุขภาพ การผ่อนผันช าระ
ค่าลงทะเบียน เป็นต้น 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยไปพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสม  
 
  



๑๕ 

 

| ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลำง สร้ำงสรรค์ผลงำน มุ่งสู่คุณภำพ 

6.3 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป  
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 5/2563 
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารอ านวยการและบริหารกลาง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 7 พฤษภาคม 
2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารอ านวยการและบริหารกลาง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม  
 
เลิกประชุมเวลา 11.45 น.  
 
 พัชรินทร์ สมพุฒิ มนสิชา รัตนกิจ 
 (นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ) (นางสาวมนสิชา รัตนกิจ) 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้จดรายงานการประชุม ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 นราธิป ปากหวาน ชาตรี มณีโกศล 
 (นายนราธิป ปากหวาน) (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล) 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


